

Số: 03 /CT-UBND

Minh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2015

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường các hoạt động đảm bảo công tác chăm sóc
bảo vệ sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán
Ất Mùi năm 2015**

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán nhu cầu tiêu thụ hàng hoá, thực phẩm của người dân tăng cao, song hành với thực phẩm là các nguy cơ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm cũng sẽ gia tăng. Nguyên nhân là do thực phẩm kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc sản xuất đang trôi nổi trên thị trường, vận chuyển về các huyện miền núi tiêu thụ trong dịp Tết. Bên cạnh đó tình hình tai nạn giao thông, đốt pháo có nguy cơ gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và tập trung tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Ất Mùi -2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Long Chỉ thị:

1. Trung tâm Y tế huyện :

Thực hiện và triển khai khẩn trương theo tinh thần Công văn số 35/SYT-NVY ngày 12/01/2015 và Công văn số 154/SYT-NVY ngày 02/02/2015 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, về việc đảm bảo công tác y tế trước trong, sau tết Nguyên đán Ất Mùi -2015 để tăng cường phòng chống dịch. Đặc biệt chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh như Cúm A (H5N1), sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm...

Tổ chức chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhất về khám, chữa bệnh. Nâng cao tính y đức, tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng các dịch vụ y tế trong dịp Tết. Tăng cường thêm các kíp trực, duy trì thường trực 24/24 giờ; Đối với tuyến huyện trực theo 4 cấp (Lãnh đạo, lâm sàng - cận lâm sàng, hậu cần và bảo vệ). Đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế xã trong những ngày tết từ ngày 15/02/2015 đến ngày 23/02/2015 (**27 tháng chạp đến mừng 5 Tết Âm lịch**) phải phân 2 cán bộ trực tại Trạm; danh sách cán bộ thường trực phải niêm yết công khai hằng ngày tại Trung tâm y tế và Trạm Y tế xã. Không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào tại tuyến huyện và tuyến xã.

Tổ chức chăm sóc chu đáo các người bệnh đến cấp cứu hoặc còn đang điều trị trong những ngày Tết cả về chuyên môn, vật chất và tinh thần; Đặc biệt quan tâm chăm sóc, hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân thuộc diện chính sách, đối tượng nghèo, đồng bào dân tộc ít người. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và nghiêm cấm cán bộ và nhân viên Y tế say bia, rượu trong khi trực tại các Trạm Y tế xã và Trung tâm y tế huyện.

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các cơ sở thuốc tổ chức phối hợp các Trạm Y tế xã triển khai công tác khám ngoại viện cho các xã vùng khó khăn trước Tết Nguyên đán năm 2015.

Chỉ đạo chuyên môn cho Trạm y tế xã, Đội vệ sinh phòng dịch đảm bảo công tác hậu cần: thuốc, hóa chất, y dụng cụ chuyên dùng phục vụ ngay trong Trung tâm y tế và Trạm y tế xã; Chuẩn bị thật tốt công tác cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ tuyến xã khi có các trường hợp cấp cứu hàng loạt do tai nạn giao thông, ngộ độc thức ăn, các dịch bệnh khác; (*lưu ý phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh trong mùa Đông - Xuân, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt xuất huyết*).

Tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP):

Xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp Đoàn Thanh tra liên ngành của huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu tối đa số ngộ độc thực phẩm. Chú trọng đến việc thanh - kiểm tra các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao tại các cơ sở chế biến, các chợ và các đại lý bán tạp hoá trên địa bàn huyện phục vụ trong dịp Tết. Hệ thống giám sát dịch phải duy trì hoạt động thường xuyên trước, trong và sau tết; cần tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân, bệnh lây truyền do thực phẩm, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm ở người. Nếu có dịch xảy ra, phải thực hiện nghiêm túc các qui định xử lý và báo cáo dịch cho tuyến trên kịp thời hỗ trợ dập tắt

Báo cáo danh sách cán bộ thường trực tại Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện và đội Vệ sinh phòng dịch trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán về cho UBND huyện (Qua phòng Y tế) trước ngày **12/02/2015** để tiện cho công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc của Lãnh đạo UBND huyện.

Báo cáo nhanh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cũng như dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông ... cho UBND huyện (qua phòng Y tế) trước ngày **23/02/2015** (*nhằm mừng 5 tết Âm lịch*).

2. Phòng Y tế huyện:

Tổ chức, phối hợp Trung tâm y tế huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các xã triển khai các hoạt động đảm bảo công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau Tết và tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện :

Tổ chức phối hợp Trạm thú y huyện và UBND các xã quản lý đàn gia súc, gia cầm tại mỗi địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền cho nông dân về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc trồng trọt, chăn nuôi và chế biến, giết mổ, bảo quản nông sản, thực phẩm thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành huyện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VSATTP.

4. Công an huyện:

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, phát hiện nghiêm cấm các trường hợp đốt pháo, đua xe trái phép, các hành vi phạm luật an toàn giao thông. Tiến hành xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP trên địa bàn huyện.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện :

Chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát các đầu mối cung cấp thực phẩm trên địa bàn huyện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo VSATTP; Phối hợp xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi vi phạm trên địa bàn huyện.

6. Đài Truyền thanh-PLTH và phòng VH-TT huyện:

Phối hợp chỉ đạo các Đài truyền thanh xã, tăng thời lượng truyền thanh, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về VSATTP, tạo ý thức cho người dân biết tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và hiểu biết lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP không gây nguy cơ dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm thiệt hại về người, sức khỏe cộng đồng.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để nhân dân thực hiện tốt việc nghiêm cấm đốt pháo và hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, Hội đoàn thể và các đơn vị tỉnh đóng trên địa bàn huyện:

Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên và cán bộ CNVC và nhân dân thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, lựa chọn những thực phẩm tiêu dùng trong dịp Tết đảm bảo chất lượng VSATTP và tự giác thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã:

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên giám sát các ngành, hội đoàn thể xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn xã trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trực đường và nơi công cộng để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tuyệt đối không đốt pháo và thực hiện tốt Luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong dịp Tết; tuyên truyền cho nhân dân biết cách lựa chọn thực phẩm dùng trong những ngày Tết Nguyên đán đảm bảo điều kiện về VSATTP.

Thực hiện chế độ báo cáo các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán năm 2015 cho UBND huyện theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các đơn vị tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và Hội đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã khẩn trương phổ biến thực hiện nội dung Chỉ thị này ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- TT. HU, HĐND huyện;
- CT, PCT ;
- MTTQVN huyện;
- Các phòng ban thuộc huyện;
- Hội đoàn thể huyện;
- C, P.CVP;
- UBND 5 xã;
- Lưu VT.

